

Số: /TB-VP

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Mời cung cấp báo giá: bài phản ánh, tin sâu, ảnh minh họa về tuyên truyền phổ biến nhân rộng điển hình tiên tiến của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 đăng tải trên Báo điện tử của Báo Văn hóa và Báo Điện tử Tổ quốc, Trung tâm Công nghệ thông tin

Căn cứ Công văn số 564/CV-TCCB ngày 18/10/2024 của Vụ Tổ chức cán bộ gửi Văn phòng Bộ về việc đề nghị ban hành văn bản thông báo mời cung cấp báo giá: bài phản ánh, tin sâu, ảnh minh họa về tuyên truyền, phổ biến nhân rộng điển hình tiên tiến của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 đăng tải trên Báo điện tử của Báo Văn hóa và Báo Điện tử Tổ quốc, Trung tâm Công nghệ thông tin.

Tuyên truyền các nội dung về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động, học tập, công tác; các mô hình mới, cách làm hay, nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực và là nhân tố nổi trội, tiêu biểu, dẫn đầu trong các phong trào thi đua; kết quả đạt được trong công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình và mức độ phấn đấu, lan tỏa của các điển hình tiên tiến tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo mời các đơn vị có năng lực viết bài phản ánh, tin sâu, ảnh minh họa về tuyên truyền, phổ biến nhân rộng điển hình tiên tiến của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 đăng tải trên Báo điện tử của Báo Văn hóa và Báo Điện tử Tổ quốc, Trung tâm Công nghệ thông tin.

Báo giá các đơn vị xin gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 31/10/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét, giải quyết (tính theo đường bưu điện). Thông tin liên hệ: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại cơ quan: (024) 39438231 (số lẻ 273).

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm tất cả các khoản thuế và chi phí khác theo quy định./.

Nơi nhận:

- Vụ Tổ chức cán bộ (để thực hiện);
- Trung tâm Công nghệ thông tin (để phối hợp);
- Lưu: VT, TV.TH (03).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Danh Hoàng Việt

DANH MỤC DỊCH VỤ

(Kèm theo thông báo Công văn số: /TB-VP ngày /10/2024 của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT	Tên dịch vụ	Yêu cầu	Đơn vị tính	Số lượng
1	Xây dựng các bài viết phản ánh, tin sâu, ảnh minh họa, thiết kế layout lần đầu, thiết kế trình bày chữ, thiết kế trình bày ảnh trên Báo điện tử của Báo Văn hóa.	<p>- Nội dung:</p> <p>+ Tuyên truyền các nội dung về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động, học tập, công tác; các mô hình mới, cách làm hay, nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực và là nhân tố nổi trội, tiêu biểu, dẫn đầu trong các phong trào thi đua; kết quả đạt được trong công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình và mức độ phấn đấu, lan tỏa của các điển hình tiên tiến tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.</p> <p>+ Tuyên truyền đẩy mạnh việc phát hiện bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt, nhằm thúc đẩy, cổ vũ các phong trào thi đua.</p> <p>+ Xây dựng các tin, bài phát hiện, biểu dương thành tích các phong trào thi đua và tôn vinh các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thành tích xuất sắc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu nhằm tạo động lực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ.</p> <p>- Thể loại: Bài phản ánh, tin sâu, ảnh minh họa, thiết kế layout lần đầu, thiết kế trình bày chữ, thiết kế trình bày ảnh.</p> <p>- Đăng tải trên Báo điện tử của Báo Văn hóa.</p>	Bài phản ánh	10
			Tin sâu	21
			Ảnh minh họa	30
			Thiết kế layout lần đầu	01
			Thiết kế trình bày chữ	31
			Thiết kế trình bày ảnh	30
2	Xây dựng các bài, tin sâu, ảnh minh họa trên Báo Điện tử Tổ quốc, Trung tâm Công nghệ thông tin.	<p>- Nội dung:</p> <p>+ Tuyên truyền các nội dung về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong</p>	Tin sâu	10

TT	Tên dịch vụ	Yêu cầu	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>lao động, học tập, công tác; các mô hình mới, cách làm hay, nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực và là nhân tố nổi trội, tiêu biểu, dẫn đầu trong các phong trào thi đua; kết quả đạt được trong công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình và mức độ phấn đấu, lan tỏa của các điển hình tiên tiến tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.</p> <p>+ Tuyên truyền đẩy mạnh việc phát hiện bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt, nhằm thúc đẩy, cổ vũ các phong trào thi đua.</p> <p>+ Xây dựng các tin, bài phát hiện, biểu dương thành tích các phong trào thi đua và tôn vinh các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thành tích xuất sắc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu nhằm tạo động lực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ.</p> <p>- Thể loại: Bài phản ánh, tin sâu, ảnh minh họa.</p> <p>- Đăng tải trên Báo Điện tử Tổ quốc, Trung tâm Công nghệ thông tin.</p>	<p>Bài phản ánh</p> <p>Ảnh minh họa tin tức, bài viết</p>	<p>16</p> <p>28</p>